

Số: 01

Ngày 06/01/2020

Bản tin hàng tuần  
ra ngày thứ Hai

# VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

## VĂN BẢN MỚI

1. 6 trọng tâm chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội năm 2020.
2. Thời gian thẩm định nhiệm vụ quy hoạch cấp nước đô thị không quá 20 ngày.
3. Các trường đại học phải công khai mức thu học phí và các khoản thu khác trên website.
4. Từ 2020, uống rượu bia lái xe có thể bị phạt 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 02 năm.
5. Doanh nghiệp kinh doanh vàng thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh phải điều chỉnh giấy phép trong 30 ngày.
6. Chỉ thành lập trung tâm y tế quân dân y tại huyện đảo, huyện biên giới.
7. Người chưa thành niên sử dụng thẻ phụ thẻ ghi nợ không cần cha mẹ đồng ý.

## VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn.

## GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm thanh khi đang điều khiển phương tiện giao thông sẽ phải chịu mức phạt như thế nào?
2. Mức phạt đối với người uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông được quy định như thế nào?
3. Từ 01/01/2020, mức phạt đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông được quy định như thế nào?
4. Người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ sẽ bị xử phạt như thế nào?

## **VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ**

### **1. SÁU TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI NĂM 2020**

Ngày 01/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Theo đó, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2020 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả" với 6 trọng tâm chỉ đạo, điều hành: tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thực chất hơn gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, truyền

thông, tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường...

Để thực hiện các mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020 như sau: tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp đồng bộ, hiệu quả với chính sách tài khóa và các chính sách khác để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, kỷ cương, công khai minh bạch; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý ngân sách nhà nước; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ, nhất là du lịch, phát huy giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật, từng bước tạo dựng hình ảnh và thương hiệu quốc gia.

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan liên quan: huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ

tăng, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn; Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, truyền thông, tranh thủ sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

## **2. THỜI GIAN THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ KHÔNG QUÁ 20 NGÀY**

Ngày 27/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Theo đó, nội dung quy hoạch cấp nước được xác định trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng và quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn. Quy hoạch cấp nước đô thị được tổ chức lập như một đồ án quy hoạch riêng đối với các thành phố trực thuộc trung ương.

Trách nhiệm lập, thời gian và thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước đô thị tại Nghị định 117/2007/NĐ-CP được sửa đổi như sau: thời gian thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cấp nước đô thị không quá 20 ngày làm việc, thời gian phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cấp nước đô thị không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Trong việc lựa chọn đơn vị cấp nước, đối với địa bàn đã có tổ chức, cá nhân đang thực hiện dịch vụ cấp nước thì tổ chức, cá nhân đó được tiếp tục thực hiện dịch vụ cấp nước trên địa bàn. Đối với địa bàn chưa có đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp nước hoặc địa bàn cần thay đổi đơn vị cấp nước do không đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ và kế hoạch phát triển cấp nước, việc lựa chọn đơn vị cấp nước để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước và kinh doanh nước sạch trên địa bàn được tiến hành theo các quy định của pháp luật về đấu thầu và điều kiện cụ thể của từng địa phương...

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

## **3. CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẢI CÔNG KHAI MỨC THU HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC TRÊN WEBSITE**

Ngày 30/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 99/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Theo đó, cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện quyền tự chủ về tài chính và tài sản theo quy định của Luật Giáo dục đại học và các quy định hiện hành về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ sở giáo dục đại học tự thực hiện quyền tự chủ về tài chính và tài sản theo quy định của Luật Giáo dục đại học và được Nhà nước hỗ trợ phát triển phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và các quy định về đầu tư phát triển giáo dục đại học. Các cơ sở giáo dục đại học phải ban hành, tổ chức thực hiện quy định nội bộ về tài chính và tài sản, thực hiện các quyền tự chủ về tài chính và tài sản khác theo quy định.

Các cơ sở giáo dục đại học được quyền: ban hành và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về hoạt động tuyển sinh, đào tạo, khoa học và công nghệ; công bố công khai phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định phương thức tổ chức và quản lý đào tạo đối với các trình độ, hình thức đào tạo; xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo phù hợp với quy định về khung trình độ quốc gia Việt Nam, về chuẩn chương trình đào tạo; quyết định đào tạo từ xa, liên kết đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học với cơ sở giáo dục trong nước đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Các cơ sở giáo dục đại học còn được quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự, về số lượng người làm việc và vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; có quyền tự chủ về tổ chức, bộ máy và nhân sự để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhưng không được làm tăng số lượng người làm việc hưởng lương, mức lương từ quỹ lương do ngân sách nhà nước cấp. Cơ sở giáo dục đại học tự thực có trách nhiệm công bố công khai về cơ cấu tổ chức, người đại diện theo pháp luật trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Ngoài ra, cơ sở giáo dục đại học phải công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học về các nội dung: Đề án tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh, danh sách nhập học và tốt nghiệp hằng năm theo ngành, trình độ đào tạo, quy mô đào tạo và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp; chi phí đào tạo, mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu khác của người học cho từng năm học và dự kiến cả khóa học; chế độ, chính sách miễn, giảm học phí, học bổng...

Đồng thời, cơ sở giáo dục đại học cũng phải công khai thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, quyết định mở ngành, quyết định liên kết đào tạo cùng với hồ sơ chứng minh đủ điều kiện theo quy định lên trang thông tin điện tử của nhà trường trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày làm việc; gửi thông báo, quyết định tới Bộ Giáo dục và Đào tạo

trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày thông báo hoặc ra quyết định.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

#### **4. TỪ 2020, UỐNG RƯỢU BIA LÁI XE CÓ CÓ THỂ BỊ PHẠT 40 TRIỆU ĐỒNG VÀ TƯỚC GIẤY PHÉP LÁI XE 02 NĂM**

Đây là nội dung mới được quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt ngày được Chính phủ ban hành ngày 30/12/2019.

Theo đó, người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô khi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở thì bị phạt từ 06 - 08 triệu đồng; vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/lít khí thở thì bị phạt từ 16 – 18 triệu đồng. Đặc biệt, mức phạt cao nhất lên đến 40 triệu đồng đối với người lái xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở. Đồng thời, ngoài việc bị phạt tiền, người lái xe còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 – 24 tháng. Bên cạnh đó, trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở thì người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy bị phạt từ 06 – 08 triệu đồng, tước

quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 – 24 tháng; còn người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), xe thô sơ bị phạt từ 400.000 – 600.000 đồng.

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi: chuyển hướng không nhường đường cho các xe đi ngược chiều; người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường; bấm còi trong đô thị và khu đông dân cư trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau.

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi: điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h; bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư; chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ; không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi: dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường; đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển; dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông;

không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn.

Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người đi bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: không đi đúng phần đường quy định; vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn; không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường; không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông; phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc.

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác

trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng; phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ; đặt máy tuốt lúa trên đường bộ. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi đổ rác ra đường bộ không đúng nơi quy định...

Ngoài ra Nghị định này còn quy định về xử phạt vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quy định về phương tiện tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

## **VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG**

### **5. DOANH NGHIỆP KINH DOANH VÀNG THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KINH DOANH PHẢI ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP TRONG 30 NGÀY**

Ngày 27/12/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 29/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Thông tư đã bổ sung quy định về điều chỉnh Giấy phép kinh doanh  
*Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới*

mua, bán vàng miếng của doanh nghiệp. Theo đó, khi có thay đổi nội dung về thông tin doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trên Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh trong thời gian 30 ngày.

Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị thay đổi nội dung về thông tin doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trên Giấy phép kinh doanh và Giấy chứng

nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Quyết định điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đã được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trước ngày 12/02/2020 khi thực hiện thay đổi tên, địa chỉ của địa điểm kinh doanh, bổ sung địa điểm hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng tại địa điểm đã được cấp phép không cần làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2020.

#### **6. CHỈ THÀNH LẬP TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN DÂN Y TẠI HUYỆN ĐẢO, HUYỆN BIÊN GIỚI**

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 34/2019/TT-BYT quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y và tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp quân dân y ngày 30/12/2019, có hiệu lực từ ngày 01/3/2020.

Theo đó, bệnh viện quân dân y chỉ áp dụng đối với các bệnh viện quân dân y đã được cấp có thẩm quyền thành lập trước ngày Nghị định 118/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Bệnh xá quân dân y chỉ thành lập tại xã biên giới, huyện biên giới, xã đảo, huyện đảo, xã và huyện thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trung tâm y tế quân dân y chỉ thành

lập tại các huyện đảo và huyện biên giới.

Trong đó, bệnh viện quân dân y là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc các đơn vị do quân đội quản lý. Đối với Bệnh viện quân dân y được tổ chức trên cơ sở bệnh viện tuyến huyện có sự phối hợp với lực lượng quân y trên địa bàn là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế.

Thông tư này cũng quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban quân dân y các cấp. Ban quân dân y các cấp định kỳ 01 năm họp 01 lần để kiểm điểm công tác chỉ đạo và đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch công tác và xác định nội dung hoạt động của năm tiếp theo hoặc họp bất thường khi có nhiệm vụ đột xuất...

#### **7. NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN SỬ DỤNG THẺ PHỤ THẺ GHI NỢ KHÔNG CẦN CHA MẸ ĐỒNG Ý**

Ngày 25/12/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 28/2019/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước bỏ điều kiện về việc phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước đối với người sử dụng thẻ phụ thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước là người chưa thành niên. Cụ thể,

người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được sử dụng thẻ phụ của các loại thẻ trên nếu không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng sửa đổi quy định về điều kiện để tổ chức được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước: các tổ chức đủ điều kiện mở tài khoản thanh toán đều được sử dụng thẻ ghi nợ. Đối với tổ chức là pháp nhân thì được sử dụng cả 3 loại thẻ nói trên, chủ thẻ có thể ủy quyền cho cá nhân sử dụng thẻ

hoặc cho phép cá nhân sử dụng thẻ phụ của tổ chức mình.

Ngoài việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về đối tượng được sử dụng thẻ, Thông tư còn sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác của Thông tư 19/2016/TT-NHNN như nguyên tắc sử dụng thẻ, việc đảm bảo an toàn trong sử dụng thẻ, tra soát, xử lý khiếu nại trong quá trình sử dụng thẻ...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/4/2020.

## VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

### **DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN**

Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn gửi văn bản tới các bộ, ngành, đơn vị có liên quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của bộ để lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo dự kiến trình Chính phủ vào Quý I/2020.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, trình tự, thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt đối với vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã theo hình thức liên thông có hành vi vi phạm hành chính về thủ tục đăng ký thuế thì không thực hiện xử phạt vi phạm thủ tục đăng ký thuế theo quy định tại Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới

Nghị định này mà thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Theo dự thảo, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với bên đặt in và bên nhận in hóa đơn đối với hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản hoặc tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng nhưng không có quyết định in hóa đơn của thủ trưởng đơn vị theo quy định. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hóa đơn, trừ trường hợp cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản khi nhận được đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in của tổ chức, doanh nghiệp. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với hành vi cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng



đến 50.000.000 đồng đối với hành vi      đặt in hóa đơn giả.

## GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

**1. Hỏi:** Sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm thanh khi đang điều khiển phương tiện giao thông sẽ phải chịu mức phạt như thế nào?

**\* Trả lời:** Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, bắt đầu từ ngày 01/01/2020, mức phạt đối với người điều khiển xe mà sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm thanh, cụ thể:

- Đối với ô tô: Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường bị phạt tiền từ 01 - 02 triệu đồng (trước đây chỉ phạt từ 600.000 - 800.000 đồng);

- Đối với xe máy: Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh trừ thiết bị trợ thính thì bị phạt tiền từ 600.000 - 01 triệu đồng, tăng gấp 05 lần so với trước đây (trước đây chỉ phạt từ 100.000 - 200.000 đồng);

- Đối với xe đạp, xe đạp máy kể cả xe đạp điện: Sử dụng ô (dù), điện thoại di động, chở người ngồi trên xe đạp, xe đạp máy sử dụng ô (dù) bị phạt từ 80.000 - 100.000 đồng (trước đây là 50.000 - 60.000 đồng).

**2. Hỏi:** Mức phạt đối với người uống rượu, bia điều khiển phương tiện

tham gia giao thông được quy định như thế nào?

**\* Trả lời:** Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có quy định mức phạt đối với người uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông như sau:

- Đối với mức nồng độ cồn chưa quá 50mg/100ml máu hoặc 0.25mg/1l khí thở: xe đạp, xe đạp điện bị phạt từ 80.000 – 100.000 đồng; xe máy bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng và tước bằng lái từ 10 – 12 tháng; ô tô bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và tước bằng lái từ 10 – 12 tháng.

- Đối với mức nồng độ cồn vượt quá 50mg – 80mg/100ml máu hoặc quá 0.25mg-0.4mg/1l khí thở: xe đạp, xe đạp điện bị phạt từ 200.000 – 400.000 đồng; xe máy bị phạt từ 4-5 triệu đồng và tước bằng lái từ 16 – 18 tháng; ô tô bị phạt từ 16-18 triệu đồng và tước bằng lái từ 16 – 18 tháng.

- Đối với mức nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100ml máu hoặc vượt quá 0.4mg/1l khí thở: xe đạp, xe đạp điện bị phạt từ 600.000 – 800.000 đồng; xe máy bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và tước bằng lái từ 22 – 24 tháng; ô tô bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng và tước bằng lái từ 22 – 24 tháng.

## Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

**3. Hỏi:** Từ 01/01/2020, mức phạt đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông được quy định như thế nào?

\* **Trả lời:** Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có quy định rõ từ 01/01/2020, mức phạt đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông như sau: ô tô bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng; xe máy, xe gắn máy và xe máy điện bị phạt từ 600.000 – 1 triệu đồng; với xe kéo, xe máy chuyên dùng phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng; đối với xe đạp, xe đạp máy và xe đạp điện phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng; và kể cả với người đi bộ sẽ bị phạt tiền từ 60.000-100.000 đồng.

**4. Hỏi:** Người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ sẽ bị xử phạt như thế nào?

\* **Trả lời:** Theo Điều 9 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 30/12/2019 quy định xử

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có quy định người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ sẽ bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 60.000-100.000 đồng đối với người đi bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: không đi đúng phần đường quy định; vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không đảm bảo an toàn; không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường; không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông; đu, bám vào phương tiện giao thông đang chạy.

- Phạt tiền từ 100.000-200.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc./.